



# ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

## โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดโครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเป็นการประชุมชี้แจงบทบาท หน้าที่ องค์กรประกอบ และการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ขึ้น เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ โดยมี นายไชยยุทธ คำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ พร้อมด้วย นางพรทิพย์ เหล่าทองมีสกุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ,ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนตามระดับสายชั้น , คณะครูหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสายชั้น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า ๔๐ คน

ในการประชุมดังกล่าว สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

### ➤ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

-ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา

-ร่วมสร้างสายใยเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครูและผู้ปกครอง

-สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา

-ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อสถานศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและ

สถานศึกษา

-จัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ปกครองในห้องเรียนตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ

๒ ครั้ง

-จัดทำทำเนียบนักเรียนและผู้ปกครองโดยละเอียด และส่งมอบสำเนาให้เลขานุการกรรมการ

เครือข่ายผู้ปกครองในระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน

-กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในระดับโรงเรียน จะต้องรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมของแต่ละระดับ นำเสนอโรงเรียนเพื่อดำเนินการต่อไป

-ให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนจัดการประชุมใหญ่ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับ ตามความเหมาะสม อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี

### ➤ องค์กรประกอบและการคัดเลือกของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

-ระดับห้องเรียน คือ ผู้ปกครองที่อาสาสมัคร หรือได้รับคัดเลือกในแต่ละห้องเรียน จำนวน ๕ คน แล้วผู้ปกครองทั้ง ๕ คนดังกล่าว มาคัดเลือกกันเองเพื่อดำรงตำแหน่ง ประกอบด้วย ประธาน ,รองประธาน ,เลขานุการ

, นายทะเบียน , ประชาสัมพันธ์

-ระดับชั้นเรียน คือ ประธานและเลขานุการของแต่ละห้องเรียน จำนวนตามห้องเรียน ห้องละ ๒ คน มาคัดเลือกกันเองเพื่อดำรงตำแหน่ง ประกอบด้วย ประธาน (คัดเลือกจากประธานระดับห้องเรียน) รองประธาน เลขานุการ (คัดเลือกจากเลขานุการระดับห้องเรียน) , นายทะเบียน , ประชาสัมพันธ์ , กรรมการ

-ระดับโรงเรียน คือ ประธานและเลขานุการของแต่ละระดับชั้น รวม ๒ คน มี ๖ระดับชั้น รวมเป็น ๑๒ คน เป็นผู้แทนของเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานและรองประธานระดับโรงเรียน มาจากการคัดเลือกผู้เป็นประธานระดับชั้นเรียน ซึ่งมีอยู่ ๖ คน ส่วนตำแหน่งอื่น ๆ คัดเลือกตามความเหมาะสม ประกอบด้วย ประธาน,รองประธาน คนที่ ๑ ,รองประธาน คนที่ ๒ ,เลขานุการ ,ผู้ช่วยเลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ ,ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ,นายทะเบียน ,ปฏิคม ,กรรมการกลาง ๓ คน

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้อง ประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนทราบ การจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งมีบทบาทในฐานะการสร้างความร่วมมือ แนวร่วม และการมีส่วนร่วม เพื่อที่จะให้เกิดกลไกความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงต่อไป

### ภาพกิจกรรม





นายนิรุทธ์ พรหมวิเศษ  
ผู้เขียน  
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙